



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า บ้านเมือง สยามรัฐ nantv. Hfocus workpointtoday innnews amarintv ch3 ch7 mcot sondhitalk pptvhd)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สร. กล่าวระหว่างร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ถึงกรณี "หมาแก่" พิธีกรรายการข่าว ระบุว่ารัฐบาล และสร. ทำนโยบายกัญชาแบบขาดความรับผิดชอบ ว่า ผู้ที่กล่าวเช่นนี้ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะไม่มีความรู้ไม่เข้าใจ และไม่พยายามหาความเข้าใจเพื่อนำสิ่งดีๆ ไปถ่ายทอดประชาชน สร. แพทย์ แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบการ เกษตรกร ชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน ต่างรู้คุณประโยชน์ของพืชกัญชาและนำส่วนที่ดื่มมาใช้ มาผลิตเป็นสินค้า เกิดประโยชน์ทั้งสุขภาพและการสร้างรายได้ อยากเชิญชวนทั้งหมาแก่หรือใครก็ตามที่ไม่เข้าใจมาเดินงานนี้ มาดูว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย กัญชง กัญชา สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศอย่างไร ซึ่งในช่วงบางตอน รมว.สร.ได้มีการถ้อยคำรุนแรง ทำให้สื่อทุกแขนง รวมทั้งประชาชนแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิผ่านโซเชียลมีเดียว่า ไม่ควรใช้ถ้อยคำแบบนี้ ส่วนกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทโจมตีเรื่องการปลดล็อกกัญชา รมว.สร.กล่าวว่าแสดงว่ายังไม่เข้าใจเพียงพอ ถ้าเข้าใจเจตนารมณ์ สร.ก็จะไม่ทำเช่นนั้น ต้องขอบคุณประธานชมรมแพทย์ชนบทที่เขียนมาว่าโรงพยาบาลจะนะก็เดินหน้าเต็มที เรื่องกัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, อปท.นิวส์, TNN, nation)

-นางณิรนุช อภาจารัส ผอ.การกองกฎหมาย กรมอนามัย กล่าวถึง กรณีมีการนำเสนอข่าวพบการขายกัญชามวน และการสูบในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นเหตุร้ายตามกฎหมาย สร. เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุร้าย พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ประชาชนพบเห็นการกระทำสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุร้ายแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยมีโทษปรับ 25,000 บาท จำคุก 3 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus)

-นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นโยบายปลดล็อกกัญชาของรัฐบาล ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. นำเด็กอายุไม่ถึง 10 ขวบมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ถือกัญชา ส่วนตัวคิดว่าต้องคิดเยอะหน่อย การทำอะไรแบบนี้ น่าจะไปเวิร์กช็อปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอาจุดห่วงใยทั้งหลายมาออกกฎระเบียบให้ถูกต้อง รวมถึงในต่างประเทศเตือนว่าเสพยาเสพติดที่ประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับประเทศแล้วเจอสารเสพติดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน



- สถานการณ์ในประเทศ 7 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,366 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,538,811 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 30,778 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,234 ราย รักษาหายสะสม 4,483,129 ราย ยังรักษาอยู่ 24,904 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 557,265,758 (+782,856) ราย เสียชีวิต 6,366,307 (+1,397) ราย รักษาหาย 531,297,631 (+521,512) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ ญี่ปุ่น เตือนรับมือโควิดระลอก 7 พบติดเชื้อเพิ่มวันละกว่า 40,000 ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. สถานการณ์การระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด การติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเป็นระลอกเล็ก ๆ (Small Wave) เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ ประชาชนใช้ชีวิตปกติ และมีผู้เดินทางเข้าและออกประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นระบบ สร. ของไทย โดยรัฐบาล สร.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีความพร้อมรับมือทุกด้านเพียงพอ รวมถึงขอให้ปชช.เข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 2 U เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจของประเทศยังขับเคลื่อนหน้าต่อไปได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามแผนที่กำหนดโดยไม่หยุดชะงัก</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ม.มหิดล ขอให้สธ.เสนอศบค. ออกมาตรการบังคับให้สวมหน้ากากในพื้นที่ปิด ว่า การได้รับคำแนะนำ ข้อชี้แนะต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุญของ สธ.ที่มีคนเข้ามาช่วยคิดช่วยทำงานมากมาย สธ.พร้อมอยู่แล้วถ้าเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนประชุมศบค.ชุดใหญ่ จะประชุมศบค.ศบค.หรือชุดเล็ก จะเสนอมาตรการต่างๆ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็เร่งลดหย่อน ถ้าสถานการณ์ดังจะไปดูเป็นจุดๆ ว่าเราควรแก้ไขอย่างไร อย่างช่วงนี้สิ่งที่เห็นศบค.และสธ.ไม่เคยพูดเลยว่า ถึงเวลาปลดหน้ากากแล้ว มีแต่หน่วยงานอื่นพูด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, nation, INN, sondhitalk, thebangkokinsight)</p> <p>-ศ.นพ. ยง ภูวรวรรณ จุฬาฯ โปสตรระบุ นักเรียนจะเป็นผู้ขยายและกระจายโรคโควิด 19 การระบาดของโรคมามากขึ้น เช่นเดียวกับกับโรคทางเดินหายใจอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ การระบาดของโรคจะพบสูงมากในช่วงเปิดเทอม หรือ ฤดูฝน เด็กนักเรียนจะรับเชื้อและติดต่อกันง่าย มันเป็นส่วนหนึ่งทุกปีของโรคทางเดินหายใจทุกคน รวมถึงไม่ควรปิดโรงเรียนโดยไม่จำเป็น ควรมุ่งเน้นมาตรการป้องกันโรคในโรงเรียนมากกว่า</p> <p><b>2. เปลี่ยนวัคซีนแอสตราเป็นแอนติบอดีสำเร็จรูป</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจัดหาแอนติบอดีสำเร็จรูป Long Acting Antibodies (LAAB) เพื่อป้องกันโควิด 19 ระหว่าง กรมควบคุมโรค กับบริษัท แอสตราเซนeca (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ลงนามจัดหาวัคซีนโควิดของแอสตรา เซนeca ชนิดไวรัสเวกเตอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในประเทศ แต่จะมีประชากรบางกลุ่มที่ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดแล้วป่วยอาการหนักเสียชีวิต ศบค.จึงให้ สธ.จัดหา LAAB มาใช้ดูแลกลุ่มเสี่ยง โดยจัดหา LAAB เข้ามา 2.5 แสนโดส ไม่ต้องใช้งบเพิ่ม แค่ปรับสัญญาเพื่อเปลี่ยนวัคซีนบางส่วนมาเป็น LAAB ในงบเดิมที่ ครม.อนุมัติ ทำให้ใช้งบลดลง 125 ล้านบาท โดยจะทยอยเข้ามาในเดือน ก.ค. จำนวน 7 พันโดส ทำให้มีทั้งวัคซีนและแอนติบอดีสำเร็จรูปมาดูแลประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>รายงานสถานการณ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, TNN, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลกขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.65) จำนวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 6,178 ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 56 ประเทศ โดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเพศชายเกือบทั้งหมดมากกว่า 99% สำหรับสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่รับการรักษาใน รพ.และคลินิกเฉพาะ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย แต่มีรายงานผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เป็นผู้ป่วยสงสัย 13 ราย ผู้สัมผัส 3 ราย โดยผู้สัมผัสทั้ง 3 ราย ครบกำหนดการติดตามแล้ว ไม่มีอาการ ส่วนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยสงสัยทั้ง 13 ราย ไม่พบเชื้อฝีดาษวานร แต่เป็นการพบเชื้อไวรัสเริม ซึ่งติดมาจากการสัมผัส และใช้สิ่งของร่วมกัน ซึ่งโรคติดต่อดังกล่าวมีความรุนแรงน้อย หายเองได้ อัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ 3-6</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งานมหกรรมสมุนไพรมหาชนชาติ ครั้งที่ 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ch7, biztodaystation, mcot, topnews, thailandplus, workpointtoday, thejournalistclub, newtv, ch3plus, INN, nation, sondhitalk)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรมหาชนชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิดสร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย โดยจัดงานระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 11-12 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาชนชาติพื้นถิ่น นวดไทย 4 ภูมิภาค ให้บริการและสาธิตด้านการนวดไทย การประกวดผลงานวิชาการประจำปี นำเสนอผลงานวิชาการอบรมตลาดความรู้ และแจกต้นกล้ากัญชาวันละ 100 ต้น พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2565 นายเอียะ สายกระสุน อายุ 72 ปี หมอพื้นบ้านจาก จ.สุรินทร์ เชี่ยวชาญในการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษาโรคผิวหนัง โรคริดสีดวงทวาร ไล่เลือด ไข้ทับระดู และยกตัมหลังคลอด มีบทบาทร่วมรักษาผู้ป่วยภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษาโรค กาบเชิง โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รางวัลศรีสังวาลย์ ปี 62-63</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, thailandplus, mcot, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นายกษมากรพยาบาล และ ผอ.กองการพยาบาล เลขาธิการและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)” เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาล และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งใน รพ. สถาบัน และชุมชน สำหรับ “รางวัลศรีสังวาลย์” เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ที่ สธ. ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พยาบาลที่ยึดมั่นตามแนวทางการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย สาขาการพยาบาลในสถานพยาบาล และสาขาการพยาบาลในชุมชน</p>	-
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, nationtv, thailandplus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ควรดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบริเวณที่ชุมชน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น และเมื่อมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ระวังติดเชื้อป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-
<p><b>Genomics Thailand</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, hfocuse, pimthai, opt-news, nationtv, thailandplus)</p> <p>- น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. เผย ผลการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม อยู่ระหว่างดำเนินการถอดรหัสพันธุกรรม ซึ่งได้ดำเนินการถอดรหัสดีเอ็นเอจากผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรควินิจฉัยยาก กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคติดเชื้อ และกลุ่มผู้ป่วยแพ้ยา ที่รับมาจากศูนย์สกัดสารพันธุกรรม กรมวิทย์ฯ สัปดาห์ละ 200 ราย มีเป้าหมาย 50,000 รายใน 5 ปี โดยข้อมูล ณ เดือน มิ.ย.65 ศูนย์สกัดสารพันธุกรรม ได้ดำเนินการส่งดีเอ็นเอให้กับศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์แล้วจำนวน 2,006 ตัวอย่าง มั่นใจตัวอย่างจีโนมิกส์ดีเอ็นเอที่มีคุณภาพเพื่อแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัล สำหรับนำไปต่อยอดวิจัยด้านการแพทย์การสาธารณสุข เพื่อช่วยในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค ได้อย่างแม่นยำต่อไป</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, hfocuse, thailandplus)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งแจ้งกรณีคำแนะนำเรื่องไบทูเรียนเทศสามารถนำมาใช้เป็นยารักษามะเร็งในคนได้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าสามารถนำมาใช้เป็นยารักษามะเร็งในคนได้ มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่ายาเคมีบำบัด เป็นเพียงงานวิจัยในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น</p>	
<p><b>พริกทอดผลิตก่อนวันหมดอายุ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เนชั่น, ผจก., ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, thebangkokinsight, AMARINTV, ch7, ch3plus, kapook)</p> <p>- กรณีที่มีผู้โพสต์ว่า พริกทอดพิมรี่พาย ระบุวันที่ผลิตก่อนวันหมดอายุ บริโภคแล้วท้องเสีย พิมรี่พายได้ประกาศรับผิดชอบ โดยการยกเลิกการขายพริกทอดรสเผ็ดมะม่วงหิมพานต์ และเตรียมฟ้องบริษัทผลิตของพิมรี่พายผลิตผิด</p>	